



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๑๑/๒๕๖๐

ด้วย นางสาวระลินทร ฌนอมทอง โดยนางสาวปุกยวีร์หรืออรรวรรณ อำนวยพานิชหรือจรรยารัตน์ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้อง อายุ ๑๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเด่นดวง ฌนอมทอง บิดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามกฎหมายกับนางสาวปุกยวีร์ พงศ์จรรยารัตน์ มารดา โดยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินการยื่นคำร้อง แทนผู้ร้อง มารดาผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนายเด่นดวงประมาณ ๗ ปี ผู้ร้องปัจจุบันอายุ ๑๙ ปี พักอาศัยกับ มารดาที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น เดิมมารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ร้องชื่อว่า นางอรรวรรณ ทรัพย์ชวานา เปลี่ยนเป็น พรโสภาวิโรจน์ และได้เปลี่ยนเป็น อำนวยพานิช ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นนางปุกยวีร์ และเปลี่ยน สกุลเป็น พงศ์จรรยารัตน์ ขณะมารดาผู้ร้องได้ตั้งครรภ์ผู้ร้อง นายเด่นดวงพามารดาไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ปทุมธานี และเมื่อมารดาคลอดผู้ร้องแล้ว บิดายินยอมให้ใช้นามสกุล ทั้งแสดงออกแก่บุคคลทั่วไปว่าผู้ร้องเป็น บุตรของตนเอง ภายหลังจากผู้ร้องคลอดมาแล้ว นายเด่นดวงร่วมกับมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้อง ให้การอุปการะเลี้ยงดูตลอดมา ส่งเสียให้การศึกษาเล่าเรียนมาตลอด ปัจจุบันผู้ร้องกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ ๓ บิดาส่งเสียให้การศึกษาเล่าเรียนมาตลอด เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเด่นดวงได้ถึงแก่ความตายด้วยการประสบอุบัติเหตุจากจรรยา ระหว่างที่นายเด่นดวงยังมีชีวิตอยู่มีอาชีพ เป็นพนักงานลูกจ้างของการไฟฟ้า ซึ่งรายได้นำมาให้มารดาเพื่อผู้ร้องเป็นการอุปการะเลี้ยงดูมาตลอด การเสียชีวิตของนายเด่นดวงเป็นการกระทำโดยประมาทของนายศิริรัตน์ เนียมไทย ข้าราชการบำนาญ หมายเลขทะเบียน ๙๒-๒๙๑๓ กรุงเทพมหานคร ทำให้นายเด่นดวงต้องเสียชีวิตจะต้องรับผิดชอบละเมิดต่อผู้ร้อง โดยผู้ร้องเป็นบุตรที่บิดาให้การรับรองถูกต้องตามพยานหลักฐานที่บิดาพึงมีต่อผู้ร้อง แต่ยังมีได้จดทะเบียนรับรองบุตร เหตุต้องมาเสียชีวิตเสียก่อน สาเหตุขัดข้องที่ผู้ร้องมาร้องขอต่อศาลคือ หลังจากนายเด่นดวงถึงแก่ความตาย เพราะเหตุเกิดจากการกระทำโดยประมาท นายศิริรัตน์เป็นผู้ขับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๙๒-๒๙๑๓ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ทำการละเมิดต่อผู้ร้อง เพื่อให้ผู้ร้องมีสิทธิตามกฎหมาย ในการยื่นขอเรียกร้องจาก ผู้กระทำละเมิดและบริษัทประกันภัย ในฐานะผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบผู้เอาประกันภัยของรถยนต์ คันที่ทำการละเมิดทำให้บิดาเสียชีวิตแต่ผู้กระทำละเมิดและบริษัทประกันภัยดังกล่าวพิจารณาฐานะความเป็น ทายาทโดยถูกต้องตามกฎหมาย ถึงสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องได้ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ ว่า ตามกฎหมายแล้วหากบิดามารดาได้สมรสกัน ต่อมาบิดาเสียชีวิต ผู้ร้องจะต้องร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่ง ให้ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดได้สอบสวนคำร้องและคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเด่นดวง ฌนอมทอง ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความ ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายประเสริฐ เข็ดทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี